



กรมการพัฒนากลุ่มชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕,  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมการพัฒนากลุ่มชนได้มีประกาศลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัคร  
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)  
โดยมีอัตราว่างครั้งแรก จำนวน ๓๘ อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการพัฒนากลุ่มชนจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รายละเอียดของประกาศสามารถดาวน์โหลดได้ที่  
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนากลุ่มชน [www.personnel.cdd.go.th](http://www.personnel.cdd.go.th) หรือ <https://cdd.thaijobjob.com>  
จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
กรม พช. ประกาศเกษม ๕๐ สวัสดิ์เกษม  
วัน เวลา สถานที่สอบ กำหนดนี้เสร็จแล้ว (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)  
พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) อธิบดีกรมการพัฒนากลุ่มชน  
เพื่อโปรดทราบ

*[Signature]*

*[Signature]*  
(นางสาวพิมพ์พิชญ์ รัตนประดิษฐ์)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กองการเจ้าหน้าที่  
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๗๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๔-๕ (นางนงลักษณ์ ย้อยคำ)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

*[Signature]*  
*[Signature]*

(นายปวัน พรหมพิทักษ์)  
พัฒนากรจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา





ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนานกร)

ตามที่ได้มีประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนานกร) โดยรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๘ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนานกร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และกรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนานกร) จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนานกร) ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนานกร) จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๘ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผผนวก ก. ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชนจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่สมัครสอบและได้ชำระเงินตามกำหนดแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ให้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบโดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้

- (๑) แบบคำร้องขอเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ (แบบคำร้อง ๑)
- (๒) หลักฐานการชำระเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

*Handwritten signature*

โดยติดต่อ...